

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้ใบอนุญาตแก่ผู้ผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เพื่อนำเข้าน้ำตาลทรายดิบ 560,000 ตัน ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม รัฐบาลได้กำหนดโควตาน้ำตาลทรายดิบที่นำเข้าในปีนีไว้ที่ 2.1 ล้านตัน ในเดือนกันยายนผู้ผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ได้รับอนุญาตนำเข้าน้ำตาลทรายดิบจำนวนทั้งสิ้น 1.5 ล้านตัน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมน้ำตาลรีไฟน์กล่าวว่า ในเวลานี้มีเพียงผู้ผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่มีสัญญาขายน้ำตาลกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตนำเข้าน้ำตาลทรายดิบ โรงงานน้ำตาลอินโดนีเซียขายน้ำตาลทรายขาวในราคาหน้าไรท์ที่ 8 ,625 รูเปียห์/กก. (33.29 บาท) เพิ่มขึ้น 0.3% จากสัปดาห์ก่อน เนื่องจากอุปสงค์ที่สูงขึ้นในช่วงเทศกาลรอมฎอน

บังกลาเทศ

ในการประชุมรัฐมนตรีพาณิชย์กับผู้ค้าไม่เต็มใจที่จะรับการนำน้ำตาลและสินค้าอื่น จาก TCB ไปขายในตลาดในช่วงเทศกาลรอมฎอน เนื่องจากได้กำไรเล็กน้อย โดยมีผู้ค้า 55 ราย จาก 250 ราย ใน Dhada และ 1,800 รายทั่วประเทศ ได้ยกเลิกสินค้าโภคภัณฑ์จาก TCB จนขณะนี้ เจ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวว่า สงสัยว่า TCB จะมีรายชื่อผู้ค้าที่แท้จริงหรือไม่ และมีรายชื่อผู้ค้าทั้งหมดหรือไม่

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีขอให้นำเข้าสินค้าจำเป็น เช่น แป้ง น้ำมันปรุงอาหาร และน้ำตาล เพื่อรักษาราคาภายในประเทศเนื่องจากการบริโภคสูงขึ้นในช่วงเทศกาลรอมฎอน

กัมพูชา

คณะรัฐมนตรีด้านการพัฒนาของกัมพูชาได้อนุมัติการลงทุนด้านอ้อยมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม ซึ่งบริษัท Yellow Field International Ltd. And Great Field Intentional มีแผนลงทุนเงินจำนวน 74.6 ล้านดอลลาร์ และ 66.4 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ เพื่อปลูกอ้อยและพืชอื่น

รัสเซีย

รัสเซียอาจต้องนำเข้าน้ำตาลทรายดิบในปี 2010/11 ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 10%-20% จาก 2 ล้านตันที่นำเข้าเมื่อปี 2009/10 เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง

อุตันดา

อุกันดาผลิตน้ำตาลในช่วงครึ่งแรกของปี 2010 ได้ทั้งสิ้น 135,110 ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน แต่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 148,358 ตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่ยาวนานและฝนตกเมื่อต้นปีส่งผลต่อการเติบโตของอ้อย ค่าความหวานและการเก็บเกี่ยวในไร่อ้อย อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลผลิตน้ำตาลในปีนี้จะยังคงสูงถึง 318,000 ตัน เพิ่มขึ้น 11% เนื่องจากสภาพอากาศดีและผลผลิตอ้อยสูงขึ้น

&&&&&&&&&&&&&